

ถอดบทเรียน ประชุมวิชาการRegional HA Forum ครั้งที่ 15 : คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561

ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-10.30 น.

ชื่อผู้ถอดบทเรียน 1. พว. ถาวร ภาวงศ์
2. พว. จุรีพร อุ๋นบุญเรือง

ผู้ตรวจสอบบทเรียน พว. อุบล จ้วงพานิช พว. พนอ เตชะอธิก

<p>ชื่อเรื่อง <i>เรื่องเล่าหน้าพระลาน... สานคุณค่า และคุณธรรม</i></p> <p>ชื่อวิทยากร อ.นพ.เพียรศักดิ์ แซ่ห้วง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์</p> <p>ห้อง HALL 2</p>
<p>บทนำ</p> <p>อ.นพ. เพียรศักดิ์ แซ่ห้วง กุมารแพทย์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เจ้าของเรื่องเล่า “ต่อลมหายใจ” ได้บอกเล่าถึงการทำงานที่เปี่ยมด้วยความเมตตา เสียสละ อดทน มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นสูง จนประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือเด็กป่วยที่ต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตท่ามกลางญาติมิตรที่อบอุ่นที่บ้านได้ โดยอาศัยพลังเครือข่าย พลังใจ พลังแห่งความปรารถนาดีแก่เพื่อนมนุษย์</p>
<p>เนื้อหา</p> <p>จากกุมารแพทย์ รพ.จุฬาฯ มาปฏิบัติงานที่รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ในปี 2548 อ.นพ.เพียรศักดิ์ แซ่ห้วง มองเห็นปัญหาของผู้รับบริการคือกลุ่มเด็กป่วย ต้องนอนโรงพยาบาลนาน พบปัญหาการติดเชื้อ ครอบครัวยุติเวลาเมื่อเข้า เกิดปัญหาเศรษฐกิจ สังคม บางครอบครัวเกิดปัญหาหย่าร้าง จึงได้จัดโครงการ “ต่อลมหายใจ” ช่วยเหลือเด็กป่วย ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้แม้ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีแรงบันดาลใจ/ต้นแบบ คือในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นแบบอย่างการเดินทางที่สำคัญ 2. การมองเห็นปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ใช้ศักยภาพที่มีสร้างประโยชน์เพื่อสังคม “นำความรู้สู่ความดีงาม” 3. การมองบวก โดยมองว่าการเดินทางและเรื่องราวนำสู่การพัฒนาตนเอง เก็บเกี่ยวโอกาสที่ดีของชีวิต 4. มีความฝันและจินตนาการ อยากพาเด็กกลับไปพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ท่ามกลางรอยยิ้มความสุขของบิดา มารดา ผู้ปกครอง 5. กำหนดเป้าหมาย กำหนดวิธีการและลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย 6. สร้างพลังเครือข่าย หาทุน/ผู้สนับสนุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ เกิดความดีงามทุกจุด มีพลังมิตรภาพ สร้างพลังทีมผู้ดูแล เห็นคุณค่าทีม/ ผู้นำทีม โดยมองว่าทุกคนมีความสำคัญในการสร้างความสุขให้ผู้ป่วย ทุกคนมีจิตวิญญาณ การคิดมุ่งสู่ประโยชน์คนอื่น ตระหนักในความสำคัญของความรู้ คุณค่า คุณธรรม ความเป็นองค์กรรวม 7. มีความมุ่งมั่น พินฝ่าอุปสรรค กล้าคิด กล้าทำ ท่วมเท ไร้เงื่อนไข “ไม่มีกำแพง แต่มีประตูแห่ง

โอกาส”

8. มีการเตรียมการ/ทำงานเป็นระบบ โดยก่อนพาผู้ป่วยกลับบ้านได้มีการสอนญาติ เตรียมผู้ป่วย เตรียมชุมชน ออกเยี่ยมบ้าน หาเครือข่าย ประสานเครือข่าย ตัวอย่างงานที่น่าภูมิใจ เช่น การเดินทางเพื่อปฏิบัติการต่อลมหายใจข้ามโขง ส่งเด็กป่วยกลับบ้านที่สาธารณรัฐประชาชนลาว “ต่อลมหายใจไร้พรมแดน เปลี่ยนฉากหลังจากโรงพยาบาลเป็นบ้าน”

9. ชื่นชมผลลัพธ์และศรัทธาในตนเอง และศรัทธาในงาน คิดว่างานกำหนดชีวิต มีการออกแบบงาน มีเป้าหมาย สร้างคุณค่า สะสมความดี เรียนรู้จากคนอื่น นับได้ว่างานต่อลมหายใจนี้ ให้คุณค่าคนด้อยโอกาส การลงทุน 12 ล้านบาทซื้อเครื่องช่วยหายใจ ช่วยลดวันนอนใน ICU ลดการติดเชื้อ ประหยัดเงินได้ถึง 17 ล้านบาท ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดปัญหาสังคม

บทสรุป /take home massage

การทำงานที่ยากให้สำเร็จต้องมีเป้าหมาย ความมุ่งมั่น มีทีมที่เข้มแข็งและเครือข่ายการทำงาน มีการทำงานที่เป็นระบบ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค งานต่อลมหายใจช่วยสร้างรอยยิ้ม ความสุขในผู้ป่วย และญาติ ความสุขคนทำงานและความสุขผู้ได้รับรู้เรื่องราว ช่วยสร้างแรงบันดาลใจที่ดี